



Title :	มพล. จับมือ กสม. รุกงานด้านสิทธิ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เมืองวีร์ หน้า 13
Date :	สัปดาห์หลัง เดือน สิงหาคม 2556

มพล.จับมือ กสม. รุกงานด้านสิทธิ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) จังหวัด เชียงราย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการ บดี มพล.และรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชา นิติศาสตร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง การประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน กับ ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายชาติชาย สุธาทิกมล เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษย ชนแห่งชาติ และนายวรวิทย์ วีรวิทย์ รอง เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ซึ่ง ศ.ดร.อมรา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เพื่อร่วม มือในการดำเนินงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การศึกษาวิจัย และการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันการศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ซึ่งพื้นที่จังหวัด เชียงรายมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ ในระดับที่ต้องเร่งคุ้มครอง เช่น ปัญหาด้าน สิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ ปัญหาสิทธิ มนุษยชนด้านที่ดินทำกินของประชาชนและ ฐานทรัพยากรของชุมชน ปัญหาสิทธิมนุษย ชนและด้านการศึกษาของกลุ่มเด็กและเยาว ชน เป็นต้น หากมีความร่วมมือระหว่างคณะ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิท าลัยในส่วนภูมิภาค เช่นความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในวันนี้ การส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนย่อมจะ

สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ข้อความในข้อตกลงความร่วมมือ มีดังนี้

- 1.การจัดให้มีการเรียนรู้ด้านสิทธิ มนุษยชนอย่างเป็นระบบในมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และนำไปพัฒนา และประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมใน ด้านสิทธิมนุษยชน
- 2.การจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อ สร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และความ เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปกป้องสิทธิ ของตนเองและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง
- 3.การส่งเสริมให้สถาบันในเครือ ข่ายดำเนินการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ร่วมกัน เพื่อสะท้อนสถานการณ์สิทธิมนุษย ชนในพื้นที่และนำผลมาวิเคราะห์หาแนวทาง แก้ไขปัญหาพร้อมกัน
- 4.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน สิทธิมนุษยชนและส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึก ษา และเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ด้านสิทธิมนุษย ชน ผ่านประสบการณ์จริงในพื้นที่ สามารถนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตน เองและประเทศชาติ
- 5.การส่งเสริมการฝึกงานของนัก ศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย ชนแห่งชาติ หรือองค์กรเครือข่าย เพื่อเสริม สร้างศักยภาพและประสบการณ์ในการทำ

มพล.จับมือกสม.รุกงานด้านสิทธิ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) จังหวัด เชียงราย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการ บติ มพล.และรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชา นิติศาสตร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง การประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน กับ ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายชาติชาย สุธงศาเดช เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษย ชนแห่งชาติ และนายวรวิทย์ วีรารวิทย์ รอง เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ซึ่ง ศ.ดร.อมรา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เพื่อร่วม มือในการดำเนินงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การศึกษาวิจัย และการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันการศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ซึ่งพื้นที่จังหวัด เชียงรายมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ ในระดับที่ต้องเร่งคุ้มครอง เช่น ปัญหาด้าน สิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ ปัญหาสิทธิ มนุษยชนด้านที่ดินทำกินของประชาชนและ ฐานทรัพยากรของชุมชน ปัญหาสิทธิมนุษย ชนและด้านการศึกษาของกลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นต้น หากมีความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับมหาวิท- ยาลัยในส่วนภูมิภาค เช่นความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในวันนี้ การส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนย่อมจะ บังเกิดผลอย่างรวดเร็วและทั่วถึง เพราะ สถาบันอุดมศึกษามีทรัพยากรบุคคลที่มีความ รู้ความสามารถ และมีองค์ความรู้และฐานข้อ มูลในชุมชนท้องถิ่นอย่างลึกและครบถ้วน

สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ข้อความในข้อตกลงความร่วมมือ มีดังนี้

1. การจัดให้มีการเรียนรู้ด้านสิทธิ มนุษยชนอย่างเป็นระบบในมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และนำไปพัฒนา และประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมใน ด้านสิทธิมนุษยชน

2. การจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อ สร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และความ เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปกป้องสิทธิ ของตนเองและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง

3. การส่งเสริมให้สถาบันในเครือ ข่ายดำเนินการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ร่วมกัน เพื่อสะท้อนสถานการณ์สิทธิมนุษย ชนในพื้นที่และนำผลมาวิเคราะห์หาแนวทาง แก้ไขปัญหาร่วมกัน

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน สิทธิมนุษยชนและส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความรู้ด้านสิทธิมนุษย ชน ผ่านประสบการณ์จริงในพื้นที่ สามารถนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และประเทศชาติ

5. การส่งเสริมการฝึกงานของนัก ศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย ชนแห่งชาติ หรือองค์กรเครือข่าย เพื่อเสริม สร้างศักยภาพและประสบการณ์ในการทำ งานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษย ชนและสามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองและ สังคมต่อไป